

## แชร์ว่อนเน็ต คลิป"มอเตอร์ไซค์รับจ้าง"พูดอังกฤษคล่องปรือ! ให้สัมภาษณ์ที่วีลิ่งคโปร หลายคนแห่ชื่นชม !!

นำเสนอเมื่อ : 27 มิ.ย. 2556

วันที่ 27 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ค ต่างชื่นชมและแชร์คลิป ซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์ของ "เดชชาติ พวงเกษ" อาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง กับสื่อต่างชาติ หรือสื่อของลิงคโปรเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องปรือ และไม่อายใครด้วย โดยเฉพาะในทวิตเตอร์ของ "เดชชาติ พวงเกษ" ที่ใช้ชื่อว่า motorcyrubjang มอเตอร์ไซค์รับจ้าง (@motorcyrubjang) ต่างมีคนเข้าไปชื่นชมจำนวนมาก แม้กระทั่งนายเทพชัย หย่อง กรรมการบริหารเครือเนชั่น ได้ทวิตข้อความ (@thepchaiyong) ชื่นชม

ทั้งนี้ ในการสัมภาษณ์ของ "เดชชาติ พวงเกษ" เป็นการระบุถึงอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่สามารถไปได้ทุกที่ โดยเฉพาะตอนรถติดในช่วงเช้า หรือช่วงที่ผู้คนเร่งรีบ เด็กๆ นักเรียนจะไปเรียน นอกจากนี้ ยังชอบรายงานอุบัติเหตุตามสถานที่ต่างๆ ผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวด้วย ซึ่งเป็นการฉายภาพอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างของเขาได้เป็นอย่างดี ขณะที่รายได้ต่อวันก็ไม่ชี้เหร โดยเขาบอกว่ามีรายได้เฉลี่ยประมาณ 800-1,000 บาท/วัน ลองไปดูคลิปกันเลยดีกว่า

ก่อนหน้านี้ "เดชชาติ พวงเกษ" เคยบอกว่า เป็นหาเช้ากินค่ำธรรมดาๆ อย่าง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง อยู่ที่วันรับส่งผู้โดยสาร วิ่งเอกสารเป็นเมสเสเจอร์ทั่วไป และคนพบว่า โซเชียลมีเดียเข้ามาช่วยในการทำงานได้อย่างน่าอัศจรรย์ ก่อนจะลองใช้แอคเคานท์ทวิตเตอร์ @motorcyrubjang (มอเตอร์ไซค์รับจ้าง) ทวิตหางาน วิ่งมอเตอร์ไซค์รับส่งเอกสารทั่วราชอาณาจักร หรือแม้กระทั่งรับจ้างส่งดอกไม้ในวันวาเลนไทน์ พร้อมทวิตเบอร์ติดต่อเรียกใช้งานไว้ในทวิตไทม์ไลน์ โดยบอกว่าเริ่มจากการชอบเล่นอินเทอร์เน็ตบอยๆ

ในโพสไฟล์ของเขาปรากฏภาพของตัวเองในชุดเสื้อวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างสีส้มระบุว่า "รับส่งเอกสารงานด่วน เก็บเช็คควางบิล messenger service"

จู่ๆไปแล้ว ถือเป็นโอกาสเหมาะแนะนำตัวเขาบนโซเชียลมีเดียผ่านทวิตเตอร์อย่างหนึ่ง ล่าสุดมีคนติดตามเขามากกว่า 9 พันคน พอๆ กับเซเล็บคนหนึ่งก็ว่าได้!

อีกกรณีหนึ่งที่หลายคนคงจำได้คือ  
คือภาพเด็ดที่หนุ่มมอเตอร์ไซด์รับจ้างถ่ายไว้ได้ก่อนใครในที่เกิดเหตุและทวิตบนทวิตเตอร์ของเขาอย่างรวดเร็วนั้นก็  
คือภาพของชายชาวต่างชาติ ผู้ต้องสงสัยมีระเบิดนอนขาชาดอยู่บนฟุตบอล ภาพจากเหตุการณ์แรกๆ  
ที่ใหม่และสดจากฝีมือของเขา ก่อนจะถูกนำไปใช้ในสื่อออนไลน์บางสำนัก



อ่านที่มาของเขาเพิ่มเติมได้ที่ [http://www.prachachat.net/news\\_detail.php?newsid=1329220736](http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1329220736)  
ที่มา [มติชนออนไลน์](#)